



ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์  
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลสุรินทร์

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของประเทศ โดยกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)

ข้าพเจ้า นายประวิณ ตัณประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลสุรินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงขอประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ประพฤติปฏิบัติและดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา พร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด พร้อมกับนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมและผู้มารับบริการว่าการขับเคลื่อนโรงพยาบาลสุรินทร์ จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล โดยจะดำเนินการดังนี้

๑. ด้านความโปร่งใส : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยการให้เปิดเผยข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการดำเนินการกิจต่างๆของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้
๒. ด้านความพร้อมรับผิด : ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วน เคร่งครัด พร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน ยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๔. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร : ส่งเสริมให้มีคุณธรรม สร้างเสริมทัศนคติที่ดีและวัฒนธรรมสุจริตในองค์กรและไม่ทนต่อการทุจริต รวมถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๕. ด้านคุณธรรมการทำงาน : ส่งเสริมให้มีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมและยึดหลักความคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประวิณ ตัณประภา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์